

## ด่วน...สพฐ. เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศ- เตรียมประกาศภายใน 9 ก.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2555

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04009/ 2761



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

29 มิถุนายน 2555

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยสอบจำนวน 78 เขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จำนวน 78 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่า  
ในการประมวลผลการสอบแข่งขัน มีปัญหากรณีรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบซ้ำซ้อนกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์  
ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้เข้าสอบ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำเป็นต้องตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และรหัสวิชาเอก เฉพาะรายที่มี  
ปัญหาซ้ำซ้อน ทำให้ไม่สามารถประมวลผลให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาการประกาศผลการสอบแข่งขัน  
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ที่เป็นหน่วยสอบ ชะลอการประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทิมา ภูมิตน)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โทร. 0 2280 4256, 0 2288 5660, 0 2288 5662 0 2281 0454

โทรสาร 0 2280 4256, 0 2288 5660

- ผลประชุม ก.ค.ศ.นัดพิเศษ เลื่อนประกาศผลเป็น 9 ก.ค. กลุ่มสอบใหม่สอบ 15ก.ค.นี้

<http://www.kroobannok.com/51544>

## สพฐ.เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยเป็นวันที่ 9 ก.ค.นี้

สพฐ.เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยเป็นวันที่ 9 ก.ค.นี้ จากเดิมวันที่ 30

มิ.ย.แจ้งพบความผิดพลาดหลายอย่างทั้งที่มาจากตัวผู้สอบ และผู้อื่น ยันไม่มีปัญหาการทุจริตแน่นอน

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสศ. พร้อมด้วย นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายชูชาติ ทรัพย์มาก

ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย รวมทั้งแถลงข่าวการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2555

รศ.ดร.สุขุม กล่าวว่า มสศ.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดสอบ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 108,098 คน สอบเมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย.ทั้งนี้ มสศ.ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว พบปัญหาผู้เข้าสอบระบายรหัสผิดพลาด กว่า 8,000 คน โดยเป็นความผิดพลาดของผู้เข้าสอบเอง และความผิดพลาดที่เกิดจากผู้อื่น แบ่งเป็น

1. ผู้เข้าสอบระบายรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลตนเอง ทำให้เข้าช้อนกับรหัสผู้อื่น 2. ผู้เข้าสอบสมัครสอบไว้หลายสนามสอบ และระบายรหัสสนามสอบผิด 3. ผู้เข้าสอบได้รับรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับสมัครให้รหัสผิดซึ่งเข้าช้อนกับผู้อื่น เหตุเพราะมีผู้มาสมัครจำนวนมากในวันสุดท้าย โดยเฉพาะเขต กทม. 4. เอกสารจากเขตพื้นที่ส่งมาที่ มสค. ไม่ครบ ทั้งนี้ มสค. จะตรวจสอบอีกครั้งโดยพิจารณาชื่อ-นามสกุล และลายเซ็นผู้เข้าสอบ เพื่อคัดแยกผู้ระบายรหัสผิดออกมา ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิและให้ความยุติธรรมกับผู้ระบายรหัสของตนเองถูกต้อง

นายชูชาติ กล่าวว่  
คณะกรรมการวินิจฉัยขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และยึดมั่นที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ดำเนินการถูกต้องตามประกาศ การสอบคัดเลือก หากตรวจสอบ พบว่า ผู้เข้าสอบระบายรหัสผิดพลาดเอง ก็ถือว่าเป็นผิดระเบียบก็จะไม่ประกาศคะแนน ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รับสมัครให้รหัสผู้เข้าสอบซ้ำซ้อนกัน ไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้เข้าสอบ ก็จะมีการตรวจสอบว่ากระดาษคำตอบใดเป็นของใครใคร่ โดยดูจากชื่อนามสกุล และลายเซ็น เมื่อถูกต้องแล้วก็จะประกาศผล เพราะไม่ใช่ขอผิดพลาดของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องการทุจริตการสอบแน่นอน

ด้าน นายไกร กล่าวว่ เดิมชั้น สพฐ. และ มสค. ได้กำหนดประกาศผลสอบครูช่วย ปี 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยให้ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 78 เขต ที่จัดสอบมารับผลสอบเพื่อนำไปประกาศผล แต่เนื่องจากพบปัญหาหลายอย่าง จึงเห็นว่าหากประกาศผลแล้วเกิดข้อผิดพลาดก็จะรับผิดชอบไม่ไหว ดังนั้น คณะกรรมการจัดสอบฯ จึงได้หารือกับ นายชินภัทร ภูมิรัตน

เลขาธิการ กพฐ.ซึ่งเห็นชอบให้เลื่อนประกาศผลสอบจากวันที่ 30 มิถุนายนออกไปก่อน เพื่อให้ มสท.ตรวจสอบข้อมูลในรอบคอบ และคาดว่า **จะประกาศผลได้ไม่เกินวันที่ 9 กรกฎาคมนี้**

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 29 มิถุนายน 2555

## สพฐ.เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

สพฐ.เลื่อนประกาศสอบครูผู้ช่วย เหตุฝนรหัสสอบซ้ำซ้อน ยืนยันไม่มีการทุจริต  
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ จำนวน 1,539 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 108,098 คน แต่มีผู้เข้าสอบจริง 88,862 คนมีกำหนดที่จะประกาศผลการสอบในวันที่ 30 มิ.ย.2555 นั้น

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสท.)  
กล่าวว่า  
มสท.ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้ดำเนินการจัดทำและส่งข้อสอบในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และหลังจากดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้วพบว่าเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งข้อสอบใน 3 หน่วยสอบ

จึงต้องจัดทำข้อสอบและจัดสอบใหม่อีกครั้ง  
อย่างไรก็ตามจากการประมวลผลการสอบทั้งหมดได้พบปัญหาหลายประการ จนเป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประกาศผลสอบออกไป ทั้งนี้ มสค. จะทำหนังสือรายงานไปยังสพฐ. เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)  
ให้กำหนดวันประกาศผลสอบใหม่อีกครั้งและ  
**คาดว่าจะประกาศได้ไม่เกินวันที่ 9 ก.ค.นี้**

รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อว่า  
สำหรับปัญหาที่พบจากการประมวลผลสอบ ได้แก่  
ผู้เข้าสอบผิดรหัสประจำตัวสอบและรหัสรายวิชาที่สอบซ้ำซ้อนกับผู้เข้า  
สอบรายอื่นและมีอย่างน้อยวิชาละ 20 คน และพบมากกว่า 7,000  
รายและมากที่สุดคือผู้เข้าสอบในเขตพื้นที่กทม.  
ขณะเดียวกันมีผู้ตระเวนสมัครในหลายสนามสอบทำให้เกิดความสับสน  
เพราะมีหลายรหัสสอบ  
บางคนได้รับรหัสสอบซ้ำกันกับผู้สอบรายอื่นและเป็นความผิดพลาดของ  
เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดส่งเอกสารจากเขตพื้นที่กลับมายังมสค. ไม่ครบ  
ตามจำนวน  
รวมถึงมีกรณีที่ผู้เข้าสอบผิดรหัสสอบของตัวเองไปตรงกับผู้ที่ขาดสอบ  
ทำให้ต้องตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องตรงกันใหม่  
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน  
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการเลื่อนประกาศผลสอบออกไป

ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก  
ฐานะประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยร่วมกับมสค. กล่าวว่า  
ความจริงหากจะประกาศผลการสอบตามกำหนดเดิมก็สามารถทำได้  
แต่คนที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้มีรหัสซ้ำกันจะไม่สามารถรับ  
ความเป็นธรรม เนื่องจากยังไม่สามารถชี้ได้ว่าคนไหนเป็นตัวจริง

จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง  
รวมทั้งคนที่มียี่ห้อเดียวกันมีจำนวนหลายพันคน  
จึงเกรงว่าคนที่ถูกต้องจะได้รับผลกระทบไปด้วย  
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจัดสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากประกาศ  
ผลเร็วแล้วไม่เป็นธรรมกับประกาศษาแต่ถูกต้อง  
จึงขอเลือกประกาศชาติดีกว่า อย่างไรก็ตาม  
ยืนยันว่าการเลื่อนประกาศผลสอบไม่ใช่ประเด็นเรื่องการทุจริต  
แต่เป็นเพราะความคลาดเคลื่อนและต้องการความถูกต้องและเป็นธรรม

ขณะที่นายไกร เกษทัน

ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ. กล่าวว่า จริง ๆ  
แล้วการประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตามกำหนด  
แต่มีปัญหาบางประการเกิดขึ้นจึงทำให้คณะกรรมการฯ  
ไม่มีความมั่นใจ  
เพราะหากประกาศไปแล้วเกิดความผิดพลาดจะรับผิดชอบไม่ไหว  
จึงขอยุ่ใหม่สด.ดำเนินการตรวจสอบให้รอบคอบอีกครั้ง  
เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วจะไม่มีปัญหาตามมา.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555